



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงาน  
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการลั่นกรองฯ และดำเนินการประเมินความเหมาะสมผู้สมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้

ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ

ลำดับที่ ๑	ไปศึกษาในสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา จำนวน ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ	Regulatory Science Master of Science โท ๑ ทุน ๑. นายสมิทธิ์ เอี่ยมสุวรรณ
ลำดับที่ ๒	ไปศึกษาในสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา จำนวน ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เอก ๑ ทุน ๑. นายกฤษดา ลิ้มปานานนท์
ลำดับที่ ๓	ไปศึกษาในสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา จำนวน ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ โท ๓ ทุน ๑. นางสาวกรกนก แก้วขาว ๒. นางสาวรัฐกานต์ สัจจิเศษ ๓. นายกฤษณ์ เหลืองวัฒนพงศ์
ลำดับที่ ๔	ไปศึกษาในสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา จำนวน รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ	เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเภสัชสาธารณสุข โท ๑ ทุน ๑. นางสาวกนกวรรณ แสงห้าว

ลำดับที่ ๕	ไปศึกษาในสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา จำนวน ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ	Doctor of public health program สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอก ๑ ทุน - ไม่มี -
------------	--	---

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ลำดับที่ ๑	ไปศึกษาในสาขาวิชา วิชาเอก/เน้นทาง ระดับปริญญา จำนวน ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	Master of Business administration in Healthcare Business administration in Healthcare โท ๑ ทุน ๑. นางสาวภัทรภร รักษ์ชูชีพ ๒. นางสาวโสภิตา สิ้นจรุระห์รัฐ
------------	--	---

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษา และไปศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
๒. กรณีทุนต่างประเทศ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ โดยไม่มีเงื่อนไข

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายไพศาล ต้นคุ้ม)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง



(นางนิตติยา พันธุ์ศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ